

Hội ký “Can Tr&#ng Trong Chiến B&#i” của cựu Đ&# Đ&#c H&# Văn K&# Tho&#i, với sự đồng ý của tác giả.



Hình trên: H&# T&#ng H&#m Nh&#t T&#o (HQ 10), H&#i Quân Th&#u Tá Ng&#y Văn Thà, h&#m tr&#ng, hy sinh theo chiến h&#m trong trận hải chiến Hoàng Sa. (Hình: T&# h&#i ký “Can Tr&#ng Trong Chiến B&#i” của cựu Đ&# Đ&#c H&# Văn K&# Tho&#i.)

Hình dưới: Phóng đ&# H&#i Chiến Hoàng Sa của Tr&#n Đ&# C&#m và Vũ H&#u San. (Hình: T&# h&#i ký “Can Tr&#ng Trong Chiến B&#i” của cựu Đ&# Đ&#c H&# Văn K&# Tho&#i.)

Ai sẽ khai h&#a tr&#c?

LTS&# NG&#&# I Vi&# T- 19 Tháng Giêng, 1974, trận hải chiến giữa H&#i Quân Vi&#t Nam C&#ng Hòa và Trung C&#ng n&# ra &#i qu&#n đ&#o Hoàng Sa. Nhân kỷ niệm 36 năm trận hải chiến, và nhân dịp các cựu quân nhân H&#i Quân Vi&#t Nam C&#ng Hòa &#ch&#c “Ngày Hoàng Sa” &#ng n&#m các chiến sĩ hy sinh trong trận đánh cách đây 36 năm, Ng&#&# i Vi&#t xin ghi nh&#n m&#t sự ý kiến của nh&#ng ng&#&# i &#ng tham gia trận đánh, &# nh&#u góc đ&#, và trình bày trong loạt bài viết nh&#u k&# sau đây. Bài viết này đ&#&#c xây dựng dựa trên &#i ký “Can Tr&#ng Trong Chiến B&#i” của cựu Đ&# Đ&#c H&# Văn K&# Tho&#i, với sự đồng ý của tác giả.

Ngày 15 Tháng Giêng, 1974: Tư̄n đư̄ng hư̄m Lý Thư̄ng Kiệt (HQ 16), hư̄m trư̄ng là Trung Tá Lê Văn Thư̄, đư̄c lư̄nh cư̄a Bư̄ Tư̄ Lư̄nh Vùng 1 Duyên Hư̄i đư̄a đư̄a phư̄ng quân thūc tı̄u khu Quư̄ng Nam và nhân viên khí tư̄ng ra Hoàng Sa thay thư̄ toán đư̄ng ngoàı đı̄ đã hư̄t nhiê̄m kư̄. Đư̄a phư̄ng quân báo cáo thư̄y “mư̄t vài ghe đánh cá xūt hīn rư̄t gư̄n bư̄ tı̄ đư̄o Pattle.”

Sáng 16 Tháng Giêng, 1974: Có báo cáo, rư̄ng mư̄t sư̄ tàu đánh cá chư̄y vư̄ hư̄ng Bư̄c và đư̄ng thư̄i khi ngư̄i nháı cư̄a Hư̄i Quân Vīt Nam đư̄ bư̄ thám sát các đư̄o Duncan và Drummond thì đư̄ng ngay mư̄t toán quân nhân Trung Cư̄ng.

Chīu 16 Tháng Giêng, 1974: Đư̄ Đư̄c Hư̄ Văn Kư̄ Thōi tı̄p Tư̄ng Thư̄ng Nguyê̄n Văn Thīu cùng Trung Tư̄ng Ngô Quang Trư̄ng và mư̄t sư̄ tı̄ng lãnh và đư̄n vư̄ trư̄ng khác.

Sáng 17 Tháng Giêng, 1974: Tư̄n đư̄ng hư̄m HQ 16 báo cáo, hai tàu đánh cá Trung Cư̄ng không tuân lư̄nh cư̄a chīn hư̄m Vīt Nam ra khư̄i lãnh hư̄i Vīt Nam. Xūt hīn hai tàu chư̄ quân cư̄a Trung Cư̄ng đư̄n gư̄n đư̄o và trên bư̄ có cư̄m nhiê̄u cư̄ Trung Cư̄ng. Trung Tá Thư̄ cho mư̄t toán đư̄ bư̄ như̄ hư̄t cư̄ Trung Cư̄ng và thay bư̄ng cư̄ Vīt Nam Cư̄ng Hòa.

8 gī sáng, 17 Tháng Giêng, 1974: Tư̄ng Thư̄ng Thīu ra chư̄ thư̄ : “Không đư̄ mư̄t mư̄t tı̄ đư̄t nào cư̄.”

10 gī sáng, ngày 18 Tháng Giêng, 1974: Thám sát đư̄o Cam Tuyê̄n vì thư̄y có chīn hư̄m Trung Cư̄ng thư̄ trôi gư̄n đı̄. Cư̄m cư̄ Vīt Nam lên đư̄o. Có tı̄i thīu bư̄n chīn hư̄m Trung Cư̄ng tı̄i Hoàng Sa. Chīn hư̄m Vīt Nam ra đư̄u hīu đư̄i chīn hư̄m Trung Cư̄ng ra ngoàı lãnh hư̄i. Trên chīn hư̄m Trung Cư̄ng, các thư̄y thư̄ cũng ra đư̄u yê̄u cư̄u chīn hư̄m Vīt Nam phư̄i ra xa các đư̄o. Būi chīu: tình hình Hoàng Sa căng thư̄ng!

Sáng ngày 19, theo hư̄i ký cư̄a cư̄ Đư̄ Đư̄c Hư̄ Văn Kư̄ Thōi, khōng 10 gī sáng, các chīn hư̄m Trung Cư̄ng vư̄n không thay đư̄i vư̄ trí và bám sát chīn hư̄m Vīt Nam. Đư̄ Đư̄c Thōi như̄c Đư̄i Tá Hà Văn Ngư̄c rư̄ng, đã có chư̄ thư̄ “nư̄u dùng tín hīu mà chīn hư̄m Trung Cư̄ng không thi hành thì như̄ bư̄n trư̄c mư̄i tàu hư̄ trư̄c chư̄ đư̄ng bư̄n trư̄ng hư̄.”

Lúc đó, tàu của cả hai phía rớt gần nhau, không thể bắn nhau. Theo Đác Thoái, thì Đái Tá Ngác cho biệt hai bên ä thể “cài răng lác,” tức là ä vẽ trí xen kẽ vẽ i nhau, nếu tác xạ có thể trúng bắn.

Đác Thoái ghi lại, rằng ông “cäm thấy không còn gì i pháp nào khác, hoặc tän công trước hoặc räi khi i lãnh hội của mình để tránh để ngächäm.” Nhưng, cũng vào giây phút äy, ông nghĩ ngay thể bút của Tổng Trưởng Nguyễn Văn Thiäu: “Sáng ngày 17 Tháng Giêng, 1974, Tổng Trưởng Thiäu và phái đoàn gồm Trung Tá Lê Nguyên Khang, (Tổng Tham Mäu Phó), Trung Tá Ngô Quang Trưởng, (Tổng Lãnh Quân Đoàn 1), Chuẩn Tá Trưởng Đình Thọ, (Trưởng Phòng 3 Bộ Tổng Tham Mäu), đến Bộ Tổng Lãnh Vùng 1 Duyên Hải.” Tại đây, Đác Thoái “trình bày cän kế để a hình để a thể của các đảo Hoàng Sa, läch sä của các hội đảo này và những diän tän trong mäy ngày qua.”

Ông nói “...tình hình trong 24 giờ qua cho thấy Trung Cộng có ý để nhä khiêu khích...”

Sau khi nghe Đác Thoái trình bày, “Tổng Trưởng Thiäu läy bút giäy ra viết liên tục trong khoảng mä i lä phút. Sau khi viết xong, ông gọi tôi để nä träc mặt ông và yêu cầu tôi để cä y trang giäy đó.”

Tổng Trưởng Thiäu nói: “Anh Thọäi đến đây và để cä träc mặt tôi đây, có gì không rõ ràng cho tôi biệt ngay thể bày giäy.” Trên để u trang giäy có mäy chä “Chä thể cho Tổng Lãnh Hội Quân Vùng 1 Duyên Hải.” Đác Thoái nhä lại: “Nhäng chä này làm tôi hội khó chäu vì ông Thiäu không ghi Tổng Lãnh Quân Khu 1 hay Tổng Lãnh Hội Quân mà lại để thể ngächä vẽ của tôi. Lúc đó tôi không nghĩ ra rằng vẽ i chäc vẽ Tổng Tổng Lãnh của Quân Đái, ông có toàn quyền chä thể träc tiếp mäi đến vẽ träng trong quân đäi. Trong trang chät thì có để nä ‘Chä thể cho Thể Tổng Chánh Phä.’”

Sau khi trao thể bút cho Đác Thoái, Tổng Trưởng Thiäu nói tiếp: “Chúng ta không để mät mặt thể để tä nào cä.”

Trä lại tình hình buổi sáng ngày 19 Tháng Giêng, 1974. Đác Thoái viết trong hội ký, rằng ông và Đái Tá Ngác cùng để ngä ý “là khi tình hình quá căng thể ngä thì mình phải khai hội a träc để giäm thể u thể täi. Đái Tá Ngác để ngä ý vẽ i tôi là chỉ nä häm Việt Nam phải khai hội a träc.”

Khi niềm Hào Chiến Hoàng Sa, 19 Tháng Giêng, 1974 - Khi 1

Tác Giả: Đông Bàn - Đinh Quang Anh Thái/Ngái Việt
Chúa Nhật, 17 Tháng 1 Năm 2010 00:45

Đäc Thoßi nhßc thêm: “Anh nhß hãy chß thß cho tßt cß chißn hßm khai hßa cùng mßt lúc khi anh bßt đßu khai hßa!”

(Kß sau: Khai chißn Hoàng Sa trong mßt “tâm trßng không bao giờ quên,” theo ßi cßu Đäc Đßc Hß Văn Kß Thoßi. Tßn thßt bao nhiêu? Và ngßi Mß đã hành xß ra sao trong trßn chißn ßy? Xin theo dõi kß sau: “Chuyßn phßi đßn đßn.”)